



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลกระโพ ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากท่านเห็นว่ามิข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงตามที่สำรวจมาแล้วนั้น ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ในวันและเวลาราชการ) ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าข้อมูลที่ได้ปิดประกาศไว้ในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวที่ประกาศไว้ ในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาดำเนินการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีต่อไป รายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ